

1 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ของกรุงศรี กรุ๊ป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กรุงศรี กรุ๊ป”) ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านเป็นคู่ค้าที่ดีของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงศรี กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์บนความถูกต้องตามกรอบของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล โดยในปี พ.ศ. 2566 ธนาคารและบริษัทในเครือ จำนวน 15 บริษัท ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของ ‘แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต’ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาของกรุงศรี กรุ๊ป ที่จะต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ กรุงศรี กรุ๊ป ยังมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมีการกำหนดหลักการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ การตัดสินใจคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมาจากการแข่งขันที่ยุติธรรม โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรุงศรี กรุ๊ป ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วย**การงดรับของขวัญ (No Gift Policy)** รวมถึงการเลี้ยงรับรองจากลูกค้าหรือคู่ค้า และถือปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนาธรรมของกรุงศรี กรุ๊ป ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. **“ของขวัญ”** หมายความว่ารวมถึงสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ตลอดจนตัวเครื่องบิน รหัสหรือคูปองส่วนลด ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น
2. **“การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ”** หมายความว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรอง Entertainment การฝึกอบรม การประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก

เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมของกรุงศรี กรุ๊ป จึงของดรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองและขอขอบคุณในความร่วมมือปฏิบัติมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ : จดหมายฉบับนี้พิมพ์จากระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีการลงลายมือชื่อ